



THƯ MỤC VỤ THÁNG 5, 2024

Anh chị em thân mến!

Theo nhịp sống mục vụ của Giáo hội, chúng ta bước vào tháng Năm - tháng Hoa kính Đức Mẹ. Thật phù hợp khi toàn thể Giáo hội đang đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Năm Cầu nguyện, để chuẩn bị Năm thánh Giáo hội Hoàn vũ (2025), cho nên tháng Hoa trở thành một động lực mạnh mẽ cho đời sống cầu nguyện nơi người Kitô hữu. Bởi vì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ dễ dàng chạm đến trái tim từ ái của Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria Thánh Mẫu. Với niềm tin tưởng đó, chúng ta cùng nhìn vào nhu cầu hiện tại của Giáo hội, nền hòa bình thế giới đang bị đe dọa bởi chiến tranh, hiểm họa về thiên tai do ô nhiễm môi trường gây ra. Chúng ta hãy hướng về Mẹ Maria để dâng lên Thiên Chúa những lời khẩn nguyện tha thiết trong Tháng Hoa năm nay.

Ngoài ra trong tháng Năm, chúng ta sẽ được nghe vang vọng sứ điệp của Đức Mẹ Fatima trong ngày lễ 13/5: Ăn năn sám hối, siêng năng lần hạt Mân Côi và tôn sùng Mẫu tâm. Chúng ta hãy biến sứ điệp của Đức Mẹ thành hành động và phương châm sống hằng ngày. Trong dịp này, Chúa nhật 12/5 là “Ngày của mẹ” (Mother’s Day), chúng ta cũng đặc biệt lưu tâm đến những người mẹ trong gia đình nhân loại. Anh chị em hãy dành nhiều tình cảm, sự tri ân và lòng yêu mến với những người làm mẹ trên khắp thế gian. Xin Chúa cho các bà mẹ luôn biết noi gương các nhân đức của Mẹ Maria, âm thầm hy sinh để chăm lo cho con cái và gia đình của mình.

Ngày 18/5 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đức Giám Mục Phụ Tá Eusebio Elizondo sẽ đến ban Bí Tích Thêm Sức cho 39 em và 2 người lớn. Giáo xứ cũng gửi lời chúc mừng đến các em. Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn hiện diện soi sáng trong cuộc đời các em, giúp các em trong Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến để các em luôn sống trong ân sủng và sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, hầu trở nên những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô trong đời sống hằng ngày.

Là người Công giáo Việt Nam, nhất là những ai đã lớn lên trong một xứ đạo, có lẽ họ không lạ gì sinh hoạt tôn giáo trong tháng Năm, tháng Hoa Đức Mẹ. Khi ngàn hoa xanh, đỏ, trắng, tím, vàng nở rộ trong cánh đồng, thì con cái Mẹ cũng chuẩn bị cho những đội dâng hoa, những cuộc rước kiệu, để tôn vinh Mẹ trên trời. Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức sẽ tổ chức Rước Kiệu và Dâng Hoa kết thúc Tháng Hoa vào lúc 10:30 sáng ngày Chúa Nhật 26 tháng 5 năm 2024 tại Lễ Đài.

Cuối tháng này Đoàn TNTT Xavie Cản sẽ nghỉ sinh hoạt, cảm ơn các em TNTT, các Trưởng, các Trợ Tá đã làm cho những sinh hoạt sống động thật là hữu ích cho các em Thiếu nhi. Trường Giáo Lý và Việt Ngữ của Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức cũng sẽ bế giảng

năm học. Thay mặt Giáo Xứ tôi xin gửi lời cảm ơn các em học sinh đã chịu khó đến Nhà Thờ để học hỏi Giáo lý và trau dồi tiếng Việt Nam. Cảm ơn quý vị phụ huynh đã hy sinh đưa đón con em và phụ trách lo ẩm thực cho các em. Tôi đặc biệt tri ân tất cả các Thầy Cô Giáo và những thiện nguyện viên đã hy sinh thời gian để lo soạn bài và đến giảng dạy cho các em của Giáo xứ chúng ta vào những ngày cuối tuần. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả quý vị.

Trong tháng 5 cũng là dịp tôi mừng Sinh Nhật 60. Tạ Ơn Chúa - Cảm Ơn Người. Xin quý Ông Bà Anh Chị Em tiếp tục cầu nguyện cho tôi, càng thêm tuổi càng thêm ơn khôn ngoan, nhân đức, sức khỏe dồi dào và đầy tràn ơn Chúa để tôi tiếp tục vững bước Theo Chúa, và chu toàn công việc mục vụ mà Chúa đã trao phó cho tôi.

Kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em luôn được Khoẻ mạnh, Bình an, Hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa, qua lời cầu thay nguyện giúp của Đức Mẹ Lộ Đức và Thánh Cả Giuse. Mừng Lễ Thánh Giuse Thợ đến các gia trưởng, và Mừng Ngày Hiền Mẫu đến tất cả quý Bà, quý Bác, quý Cô và quý Chị.

Trong Chúa Giêsu Kitô,

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL
Chánh xứ